
    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓  ครั้งที ่ ๒ ประจำปี  ๒๕๖๒  
วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒   

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้เข้าประชุม จำนวน    ๒๕    คน    รายนาม ดังนี้ 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

๒๐ 

๒๑ 

๒๒ 

๒๓ 

๒๔ 

๒๕ 

นายวิโรจน์        โชติกลาง 

นายวิทูร           รัตนนิชาญ 

นายเนตร          พรมเรนท์ 

นายจำนงค์        ถังกระโทก 

นางไข่ขวัญ        สภุัทโรบล 

นายเวทย์          แว่นกลาง 

นายจิรพัฒน์        กริ่งกลาง 

นายบัณฑิต       นนทผ่องศรี 

นายปริญญา      เถื่อนกลาง 

นายสิทธิชัย       ฉนำกลาง 

นายกิติภูมิ        กฤตยามนตรี 

นายสายัน        อ่อนดี 

นางอรุณ         เจริญวงศ์ 

นายสมศักดิ์     ดอกทุเรียน 

นางขนิษฐา     ชุติภัควัต 

นายพนัส       ด้อมกลาง 

นายสด         โรงกลาง 

นายสมหมาย  โสนกลาง 

นายไชยพร    ชะม้ายกลาง 

นางสมหวัง    ศิริมาตย์ 

นางรวยรินทร์  สุพรรณกลาง 

นายฉลอง      เฉียงกลาง 

นายประจักษ์  ขุดโพธิ์ 

นางสาวจงจินต์  โจกกลาง   

นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์ 

ประธานสภา อบต. 

รองประธานสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒ 

เลขานุการสภา อบต. 

วิโรจน์      โชติกลาง 

วิทูร         รัตนนิชาญ 

เนตร        พรมเรนท์ 

จำนงค์      ถังกระโทก 

ไข่ขวัญ      สุภัทโรบล 

เวทย์        แว่นกลาง 

จิรพัฒน์       กริ่งกลาง 

บัณฑิต      นนทผ่องศรี 

ปริญญา     เถื่อนกลาง 

สิทธิชัย      ฉนำกลาง 

กิติภูมิ      กฤตยามนตรี 

สายัน       อ่อนดี 

อรุณ        เจริญวงศ์ 

สมศักดิ์     ดอกทุเรียน 

ขนิษฐา     ชุติภัควัต 

พนัส        ด้อมกลาง 

สด          โรงกลาง 

สมหมาย   โสนกลาง 

ไชยพร     ชะม้ายกลาง 

สมหวัง     ศิริมาตย์ 

รวยรินทร์  สุพรรณกลาง 

ฉลอง       เฉียงกลาง 

ประจักษ์   ขุดโพธิ์ 

จงจินต์     โจกกลาง   

ปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์ 



-๒- 
 

  ผู้เข้าร่วมประชุม   จำนวน    ๑๕    คน      รายนาม ดังนี้ 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุรเทพ  ปั่นกลาง 

นายชอบ  กลึงโพธิ์ 

นางสาวอรณิชชา  โชคทวีรัฐ 

นางมานิดา  ธนาฒยนันต์ 

นายดนัย  วิชัยวัฒนา 

นางสาวภิญญลักษณ์  ศิริทรัพย์ 

นางนพภา  ยอพันดุง 

นางสาวธนวรรณ  เทศสูงเนิน 

นางสาวริสา  โปร่งสันเทียะ 

นางสาวกนกศรี  ศรีทองหลาง 

นางแสงจันทร์ พยัพกลาง 

นางสาวไรฝน  อยู่สืบเชื้อ 

นายเริงรุจ  สุขะตุงคะ 

นายทศพร  อยู่กิ่ม 

นางสาวปิยะพร  เรียนกิ่ง 

 

 

 

นายก อบต.โตนด 

รองนายก อบต.โตนด 

รองนายก อบต.โตนด 

เลขาฯนายก อบต.โตนด 

ผู้อำนวยการกองช่าง 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

หัวหน้าสำนักปลัด 

รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

จพง.ธุรการ 

นักจัดการงานทั่วไป 

นักวิชาการคลัง 

จพง.ธุรการ 

นักวิชาการพัสดุ 

นิติกร 

สุรเทพ  ปั่นกลาง 

ชอบ  กลึงโพธิ์ 

อรณิชชา  โชคทวีรัฐ 

มานิดา   ธนาฒยนันต์ 

ดนัย  วิชัยวัฒนา 

ภิญญลักษณ์  ศิริทรัพย์ 

นพภา  ยอพันดุง 

ธนวรรณ  เทศสูงเนิน 

ริสา  โปร่งสันเทียะ 

กนกศรี  ศรีทองหลาง 

แสงจันทร์ พยัพกลาง 

ไรฝน  อยู่สืบเชื้อ 

เริงรุจ  สุขะตุงคะ 

ทศพร  อยู่กิ่ม 

ปิยะพร  เรียนกิ่ง 

   
 
 



-๓- 
  

เปิดประชุมเวลา   ๑๓.๐๐  น.   
 

ประธานสภาฯ  - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 
นายปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์ - การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันนี้มีสมาชิกฯเข้า 
เลขานุการสภาฯ  ประชุม  จำนวน ๒๔ ท่านถือว่าครบองค์ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ๑๕ ท่าน เมือ่ที ่
   ประชุมพร้อมแล้วกระผมขอเชิญท่านประธานสภาฯประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ              
ประธานสภาฯ - การประชุมสภาฯ ในวันนี้  เป็นการประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๒ การแปรญัตติ และวาระที่ ๓ การลง
มติ ซึ่งสภาฯ ได้มีมติรับหลักการแล้ว  ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนในวาระที่ ๒,๓ ท่านนายก อบต. 
มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญท่านนายก อบต. เป็นลำดับต่อไป 

นายสรุเทพ  ปั่นกลาง -ในระเบียบวาระนี้กระผมมีเรื่องแจ้งให้ทีป่ระชุมได้รับทราบ ดังนี้ 
   นายก อบต.  ๑. อบต.ได้มีพนักงานใหม่ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ซึ่งจะมา 
   รายงานตัวและเข้าปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นี้ ซึ่งโอนย้ายมาจาก อบต.
   พลกรัง  ซึ่งหน้าที่ของนักวิชาการเกษตร ก็จะมาทำหน้าที่ดูแลพี่น้องชาวเกษตรตำบลโตนด  

คอยประสานงานด้านเกษตรทุกอย่างจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบ 
มตทิี่ประชุม  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ - รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๓ - เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
   ๓.๑  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ        

พ.ศ. ๒๕๖๓  วาระท่ี  ๒  การแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  - การประชุมสภาฯ ในวันนี้ เป็นการประชุมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๒ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติและคณะผู้บริหารฯ ได้ 

   เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ถือว่าเป็นการดีเพราะจะทำให้ที่ประชุมได้รับทราบรายงาน 

   จากคณะกรรมการแปรญัตติที่ถูกต้องชัดเจนส่งผลให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  มีความถูกต้องสมบูรณ์ท่ีสุด ก่อนที่จะมีการลงมติจาก 

   สภาฯ ในลำดับต่อไป  ขอให้ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงประกอบ 

   รายงานเพื่อให้สภาฯ ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและพิจารณาลงมติต่อไป 

 

 



-๔- 

นายกิตติภูมิ กฤตยามนตรี  -  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ผู้แปรญัตติ  

ประธานคณะกรรมฯ ผู้บริหารฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนตามรายงานที่ส่งให้ท่านประธานสภาฯไปแล้วนั้น คณะ

กรรมการฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาคำแปรญัตติของท่านสมาชิกสภาฯ ขอชี้แจงรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

๑.มีท่านสมาชิกสภาฯ ยื่นคำแปรญัตติ จำนวน ๑ ท่าน คือ นายฉลอง  เฉียงกลาง  

ส.อบต หมู่ ๑๑ ได้ยื่นคำแปรญัตติ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หน้า ๖๓) 

งบลงทุน 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกทางสาธารณะสระคู-เลียบเหมืองสาธารณะบ้าน
โตนด หมู่ที่ ๗  งบประมาณตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐ บาท เพ่ือปรับปรุงปูผิวจราจรหินคลุก กว้าง
เฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาวเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๒๙๐ ลูกบาศก์เมตร และเสริมดินกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๗๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ 
เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย 
-โดยผู้ยื่นคำแปรญัตติ ขอตัดออกท้ังโครงการ โดยให้ความเห็นว่า สามารถนำมาทำเป็นถนน

คอนกรีตได้ ถึงจะไม่สามารถทำได้ตลอดสาย แต่กระผมมองเห็นว่ามันจะคุ้มค่ากว่าการ

ปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุก เนื่องด้วยทำไปก็ไม่แล้วเสร็จและไม่สามารถใช้งานได้นาน ก็

ต้องปรับปรุงใหม่ก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณ กระผมขอตัดโครงการดังกล่าวออก   

ทั้งโครงการและขอสงวนคำแปรญัตติไว้บางส่วนเพ่ือจะได้ชี้แจงให้สภาฯได้รับทราบ             

เพ่ือพิจารณาในชั้นของสภาฯต่อไป 

  ๒.นายสุรเทพ  ปั่นกลาง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ได้ขอเป็นผู้แปร

ญัตติ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หน้า ๖๓) 
  งบลงทุน 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 
 
 



-๕- 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณะสระคู -เลียบเหมือง

สาธารณะ บ้านโตนด หมู่ที่ ๗  ตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตารางเมตร และลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) 
-  คณะกรรมการฯ ได้เชิญท่านนายกฯ เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติฯ และ 
 พิจารณาในคำแปรญัตติของผู้ยื่นคำแปรญัตติ โดยท่านนายกฯได้ชี้แจงรายละเอียด และยื่น
แปรญัตติ ชี้แจงวิธีการจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยสรุป คือ ในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ได้ตั้งประมาณรายรับ – รายจ่ายไว้ 
จำนวน ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นในประมาณการรายจ่ายทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่าย
เพ่ือการลงทุน โครงการทุกโครงการเกิดจากการประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือ
ใกล้เคียง การตั้งงบประมาณรายจ่ายจึงสามารถปรับลดได้ตามความเหมาะสมและความเป็น
จริงใน ดังนั้นผู้ยื่นแปรญัตติก็สามารถยื่นได้ และคณะผู้บริหารก็สามารถเป็นผู้แปรญัตติได้
 โดยไม่ผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ แต่อย่างใด ซึ่งคณะผู้บริหารก็
มีความยินดีและให้คำรับรองในคำแปรญัตติของท่านที่ยื่นแปรญัตติ 
- คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาการขอสงวนคำแปรญัตติประกอบกับความเห็นของผู้

ยื่นคำแปรญัตติ มีความเห็นว่า ผู้ยื่นแปรญัตติมีความต้องการความถูกต้องเหมาะสม 

ประหยัด คุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อ อบต. จึงมีเหตุผลในการขอ

สงวนคำแปรญัตติและในความเห็นของท่านนายกฯ มีความยินดีและขอรับรองคำแปรญัตติ  

ว่ามีความถูกต้อง เหมาะสมในการขอแปรญัตติงบประมาณในส่วนความเห็นของคณะ

กรรมการฯ เห็นด้วยกับคำแปรญัตติและการขอสงวนคำแปรญัตติของผู้ยื่นแปรญัตติ 

 และไม่มีการสงวนคำแปรของคณะกรรมการแต่อย่างใด คณะกรรมการฯ จึงได้เสนอ

 รายงานและบันทึกความเห็นการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมทั้งส่งร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง 

   เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ  - ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบไปแล้ว

นั้น มสีมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่          

มตทิี่ประชุม - ไม่มี 

ประธานสภาฯ - ในลำดับต่อไปจะให้ท่านสมาชิกสภาฯ นายฉลอง เฉียงกลาง ส.อบต.หมู่ ๑๑ ได้เสนอคำ

แปรญัตติที่ท่านได้ขอสงวนคำแปรญัตติไว้ให้ที่ประชุมได้รับทราบและมีการลงมติเป็นลำดับต่อไป 

 



-๖- 

นายฉลอง   เฉียงกลาง - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผม นายฉลอง  เฉียงกลาง  

 ส.อบต.หมู่ ๑๑ ส.อบต.หมู่ ๑๑ ขอเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หน้า ๖๓) 

งบลงทุน 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกทางสาธารณะสระคู-เลียบเหมืองสาธารณะบ้าน
โตนด หมู่ที่ ๗  งบประมาณตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐ บาท เพ่ือปรับปรุงปูผิวจราจรหินคลุก กว้าง
เฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาวเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๒๙๐ ลูกบาศก์เมตร และเสริมดินกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๗๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ 
เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย 
-ซึ่งกระผมเห็นว่างบประมาณในการตั้งไว้ จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท สามารถนำมาทำเป็น

ถนนคอนกรีตได้ถึงจะไม่สามารถทำได้ตลอดสาย และมองว่าไม่เกิดความคุ้มค่า ถึงทำไปก็ไม่

แล้วเสร็จและไม่สามารถใช้งานได้นาน ก็ต้องหางบประมาณปรับปรุงอีกก่อให้เกิดการ

สิ้นเปลืองงบประมาณ  กระผมจึงขอแปรญัตติ ตัดออกทั้งโครงการ เพ่ือเสนอให้ท่าน

ประธานสภาฯ และที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ  -เรียนเชิญ ท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียด 

นายสุรเทพ ปั่นกลาง -กระผม นายสุรเทพ  ปั่นกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด เนื่องด้วยกระผม 

นายก อบต.  เล็งเห็นว่าการทำปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกสามารถดำเนินการได้ตลอดสาย ถ้าดำเนินการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตระยะทางก็จะสั้นลง ไม่สามารถทำได้ตลอดสาย เนื่องจากงบประมาณ

มีจำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ  ดังนั้น  กระผม        

นายสุรเทพ ปั่นกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด จึงขอเป็นผู้แปรญัตติ  

รายละเอียดดังนี้   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หน้า ๖๓) 

งบลงทุน 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

 

 



-๗- 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทางสาธารณะสระคู -เลียบเหมือง

สาธารณะบ้านโตนด หมู่ที่ ๗  ตั้งไว้ จำนวน  ๔๘๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว  ๓๐๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือปริมาณพ้ืนที่ผิว

จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๙๑๒ ตารางเมตร และลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) 

ประธานสภาฯ  -ตามที่ผู้เสนอแปรญัตติได้อภิปรายชี้แจงสาเหตุในการขอตัดออกทั้งโครงการ โครงการ

ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกทางสาธารณะสระคู-เลียบเหมืองสาธารณะบ้านโตนด หมู่ที่ ๗  

งบประมาณตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐ บาท และคณะผู้บริหาร ขอเป็นผู้แปรญัตติ โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทางสาธารณะสระคู-เลียบเหมืองสาธารณะบ้านโตนด หมู่ที่ ๗    

ตั้งไว้ จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท   

 -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายปริญญา เถื่อนกลาง -กระผม นายปริญญา  เถื่อนกลาง  ส.อบต.ม.๔ กระผมมีความคิดว่า เป็นสิ่งที่ดีท่ีท่าน      

ส.อบต.ม.๔  นายก อบต.ได้เสนอเป็นถนนคอนกรีต เนื่องจากมีความคุ้มค่ากว่าหินคลุกและประชาชน

ได้รับผลประโยชน์สูงสุด 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯท่านใดสอบถามหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ 

มตทิี่ประชุม -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายชี้แจงรายละเอียดคำแปรญัตติและได้เสนอให้มีการตัด

ออกท้ังโครงการ จำนวนงบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐บาท และคณะผู้บริหารก็ขอเป็นผู้แปรญัตติ 

จำนวนงบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐บาท และได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานการประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติซึ่งท่านประธานคณะกรรมการฯก็ได้แถลงรายงานให้ที่ประชุม

รับทราบไปแล้วนั้น เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามใดๆ ในลำดับต่อไปจะให้ที่ประชุมได้มีมติว่า

จะเห็นด้วยกับคำแปรญัตติและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม ่

 -ที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นด้วย กับคำแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

 - กรุณาลงมติ 

มตทิี่ประชุม -มีมติเห็นด้วย  ๒๓ เสียง 

ประธานสภาฯ -  ที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯท่านใด ไม่เห็นด้วย กับคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

 - กรุณาลงมติ 



-๘- 

มตทิี่ประชุม - ไม่มี  งดออกเสียง ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ -สรุปการประชุมในวาระที่ ๒  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้ วยกับคำแปรญัตติ ร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  

มตทิี่ประชุม  -รับทราบ 

   ๓.๑  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ        

พ.ศ. ๒๕๖๓  วาระท่ี  ๓  การลงมติ 

ประธานสภาฯ - เพ่ือสร้างความเข้าใจเป็นแนวทางเดียวกัน ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจง              

ข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 

นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์ - การประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

เลขานุการสภาฯ ในวาระที่ ๓  การลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  ๕๒  การพิจารณาร่าง 

   ข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ

   อภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ประธานสภาฯ  - ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

- ที่ประชุมสภาฯจะมีมติให้มีการอภิปรายในวาระนี้หรือไม่ 

มตทิี่ประชุม  - ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 

ประธานสภาฯ  - ลำดับต่อไปจะเป็นการลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

   พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

   - ที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

   พ.ศ.๒๕๖๓  กรุณาลงมติ  

มตทิี่ประชุม   - มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

   จำนวน ๒๓ เสียง 

ประธานสภาฯ  - ที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

   ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กรุณาลงมติ  

มตทิี่ประชุม  - ไม่มี  งดออกเสียง  ๑ เสียง  (นายวิโรจน์  โชติกลาง  ตำแหน่ง ประธานสภาฯ) 

 

 

 



-๙- 

ประธานสภาฯ  - สรุปที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน  ๒๓  เสียง เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

มตทิี่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวารที่ ๔  เรื่อง  อ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ -  ในระเบียบวาระนี้ ท่านสมาชิกหมู่บ้านใดจะแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมได้รับทราบ หรือแจ้ง

ปัญหาความเดือดร้อนให้คณะผู้บริหารฯ ได้รับทราบเพื่อแก้ไขต่อไป 

นายสุรเทพ  ปั่นกลาง -ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

นายก อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในปีนี้ทุกโครงการจะได้รับประโยชน์ สำนักงานหลังนี้ถือ

เป็นผลงานที่ดีของคณะนี้ที่เข้ามาบริหาร คือความภาคภูมิใจที่ได้ทำสิ่ งดีๆ ในตำบลโตนด

แห่งนี้ ขอขอบคุณครับ 

นายจิรพัฒน์  กริ่งกลาง -  ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในงานศพ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา  

ส.อบต.ม.๓ ๑๙.๐๐ น. ณ วัดบ้านด่านเกวียน 

นายปริญญา  เถื่อนกลาง -  ขอฝากเรื่องเดิม ขอให้รีบดำเนินการแก้ไขให้ด้วย 

ส.อบต.ม.๔ 

นายสายัญ  อ่อนดี -ขอปรึกษาเนื่องด้วยได้รับเรื่องร้องเรียนมา ถนนหน้าโรงเรียนบ้านโตนด เนื่องจากมีการขับ 

ส.อบต.ม.๕ รถเร็วช่วงหน้าโรงเรียนบ้านโตนด อยากเสนอให้มีทางม้าลาย ด้วยความเป็นห่วงความ

ปลอดภัยลูกหลานเด็กนักเรียนเวลาข้ามถนน   

นายสมศักดิ์  ดอกทุเรียน  -ขอฝากเรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ขอให้เร่งดำเนินการให้ด้วย 

ส.อบต.ม.๖ 

นายพนัส  ด้อมกลาง -ขอฝากเรื่องการจัดสรรงบประมาณในการจัดทำโครงการ อยากให้รีบดำเนินการอยากให้มี 

ส.อบต.ม.๘ การจัดทำโครงการที่ใหญ่ๆแก้ไขปัญหาได้จบปัญหา เช่น การซ่อมแซมถนนก็ขอให้ใช้

งบประมาณที่ทำแล้วคุ้มค่า จะได้ไม่ต้องทำหลายครั้งในที่เดิมๆทำให้เกิดการสิ้นเปลือง

งบประมาณ 

นายสมหมาย โสนกลาง -ขอฝากเรื่องเดิม อยากให้มีแก้ไขปัญหาโดยเร็ว 

ส.อบต.ม.๙ 

นางขนิษฐา  ชุติภัควัต -ขอชมเชยเรื่องน้ำประปา คุณภาพดีขึ้นมาก ขอให้คงมาตรฐานที่ดีอย่างนี้ต่อไป 

ส.อบต.ม.๗ 

 



-๑๐- 

นายสุรเทพ  ปั่นกลาง -ปัญหาของ หมู่ ๔  จะแก้ไขปัญหาโดยของบประมาณจากเอกชน สหะธานีจะนำหินคลุก 

นายก อบต. อันบดมาลงให้เขารับปากแล้วจะรีบดำเนินการให้ และส่วนที่เหลือจะใช้งบประมาณของ 

อบต.เข้าช่วยเหลือต่อไป ขอให้สมาชิกเขียนเรื่องร้องเรียนพร้อมรูปถ่ายพร้อมรายชื่อผู้ที่

เดือดร้อนเข้ามา อบต.จะได้ดำเนินการต่อไป 

 -ปัญหาการขับรถเร็วหน้าโรงเรียนบ้านโตนด ก็เล็งเห็นความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ก็จะ

หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป และก็ขอขอบคุณที่เล็งเห็นความปลอดภัยของเด็กเยาวชนใน

ตำบล จะรีบหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

 -เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง มีทั้ง ๔ จุด ขอให้รอสักพัก ถ้าได้รถกระเช้าจะรีบลงไป

ซ่อมแซมให้ทันที ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย 

 -ปัญหาของ หมู่ที่ ๙  ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ทำหนังสือร้องเรียนพร้อมภาพถ่ายและผู้ที่ได้รับ

ความเดือนร้อน มาส่งที่ อบต.จะได้ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป 

ประธานสภาฯ -ขอฝากเรื่องที่โรงเรียนบ้านโตนดจะขอใช้อาคาร อบต.หลังเก่า ขอให้รีบศึกษาระเบียบ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝากท่านปลัดเร่งรัดด้วย 

 -ฝากเรื่องรถขยะ ขอให้มีการออกเก็บเช้าๆ หน่อย เนื่องจากสายๆ แล้วรถวิ่งเยอะ รถขยะ

เป็นรถขนาดใหญ่กีดขวางการจราจรและส่งกลิ่นเหม็นและฝากกำชับมารยาทในการขับรถ

ของพนักงานขับรถด้วย 

 -ประชาสัมพันธ์การณรงค์การทิ้งขยะ อยากให้ทิ้งให้ถูกที่ถูกทาง รณรงค์การคัดแยกขยะ 

 -การปลูกต้นไม้  อยากปลูกต้นไม้ไว้ให้เป็นที่รมย์รื่นแต่เนื่องด้วยสภาพดินไม่ดี ทำให้ต้นไม้   

ไม่เจริญเติบโต  

 -สุดท้าย ก็ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานข้าราชการทุกท่านที่เข้าร่วม

ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
ปิดประชุม  เวลา  ๑๗.๐๐ น.   

 
                   -ปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์-  ผู้บันทึกการประชุม 
                (นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์) 
                                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 
 
 
 
 



 
-๑๑- 

 

           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                 -เวทย์   แว่นกลาง- 
                                 (นายเวทย์   แว่นกลาง) 
                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  หมู่  ๒                      

                 -สายัน   อ่อนดี- 
                    (นายสายัน   อ่อนดี) 
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  หมู่  ๕ 

                -ประจักษ์    ขุดโพธิ์- 
                                (นายประจักษ์    ขุดโพธิ์)    
                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  หมู ่ ๑๑    
 
  
        รับรองรายงานการประชุม 
 
           - วิโรจน ์ โชติกลาง- 

         (นายวิโรจน์  โชติกลาง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 


